

(สำเนา)

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย  
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 3  
วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 (ช่วงขยายเวลาสมัยประชุม วันที่ 9)  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย

รายชื่อผู้มาประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายขอบใจ วงศ์เตชะ	ประธานสภา อบต.	ขอบใจ วงศ์เตชะ	
2	นายชื่นใจ คำสงค์	รองประธานสภา อบต.	ชื่นใจ คำสงค์	
3	นายสนุก บาลโคตรคุณ	สมาชิกสภา อบต.ม. 8	สนุก บาลโคตรคุณ	
4	นายบุญฤทธิ์ ลาวงค์เกิด	สมาชิกสภา อบต.ม. 2	บุญฤทธิ์ ลาวงค์เกิด	
5	นายประสิทธิ์ บุงค์ทวาย	สมาชิกสภา อบต.ม. 1	ประสิทธิ์ บุงค์ทวาย	
6	นายธนพล พิชัยคำ	สมาชิกสภา อบต.ม. 1	ธนพล พิชัยคำ	
7	นายพัฒนา บริบาลย์	สมาชิกสภา อบต.ม. 2	พัฒนา บริบาลย์	
8	น.ส.มะลิวัลณ์ ครูแสง	สมาชิกสภา อบต.ม. 9	มะลิวัลณ์ ครูแสง	
9	นายดิรันดร ยังชัย	สมาชิกสภา อบต.ม. 5	ดิรันดร ยังชัย	
10	นางจิระภา อินธิบาล	สมาชิกสภา อบต.ม. 7	จิระภา อินธิบาล	
11	นายชัยมงคล เกาโพธิ์	สมาชิกสภา อบต.ม. 5	ชัยมงคล เกาโพธิ์	
12	นายธวัชณ์ ดากาวงค์	สมาชิกสภา อบต.ม. 6	ธวัชณ์ ดากาวงค์	
13	นายจตุรงค์ แก่นฮอง	สมาชิกสภา อบต.ม. 4	จตุรงค์ แก่นฮอง	
14	นางคำ การชาคำ	สมาชิกสภา อบต.ม. 3	คำ การชาคำ	
15	นายสิทธิภาค ดากาวงค์	สมาชิกสภา อบต.ม. 4	สิทธิภาค ดากาวงค์	
16	นายประหยัด ชันบรรจง	สมาชิกสภา อบต.ม. 3	ประหยัด ชันบรรจง	
17	นายเจริญ กิ้วราชแยง	สมาชิกสภา อบต.ม. 9	เจริญ กิ้วราชแยง	
18	นายปรียะ พันธุ์แก้ว	สมาชิกสภา อบต.ม.10	ปรียะ พันธุ์แก้ว	
19	นายวิทยา หาดทวายกาญจน์	สมาชิกสภา อบต. ม. 7	วิทยา หาดทวายกาญจน์	
20	นางวิ๊ว พลราชม	สมาชิกสภา อบต.ม. 8	วิ๊ว พลราชม	
21	นายวันชัย สิทธิณะศรี	เลขานุการสภา อบต./ ปลัด อบต.	วันชัย สิทธิณะศรี	

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม

	- ไม่มี -			

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายวงศ์สง่า ดาทุมทา	นายก อบต.บึงทวาย	วงศ์สง่า ดาทุมทา	
2	นายเสนอ เถิงนำมา	รองนายก อบต.บึงทวาย	เสนอ เถิงนำมา	
3	นายสมพร แสนแพง	รองนายก อบต.บึงทวาย	สมพร แสนแพง	
4	นายเดชา พรหมเสนาสา	เลขาฯนายก อบต.	เดชา พรหมเสนาสา	
5	นายเศรษฐรงค์ นพรัตน์จิรกุล	รองปลัด อบต.	เศรษฐรงค์ นพรัตน์จิรกุล	
6	นางศิริวรรณ นพรัตน์จิรกุล	จพง.ธุรการฯ	ศิริวรรณ นพรัตน์จิรกุล	
7	นายสายัณห์ สมสวัสดิ์	ผอ.กองช่าง	สายัณห์ สมสวัสดิ์	
8	นายสิริรัตน์ บัณฑิตถาวร	หัวหน้าสำนักปลัดฯ	สิริรัตน์ บัณฑิตถาวร	

เมื่อถึงเวลา 10.00 น. ที่ประชุมพร้อมแล้ว นายขอบใจ วงศ์เตชะ ประธานสภา อบต.บึงทวาย เป็นประธานในที่ประชุม ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

**ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ**

นายขอบใจ วงศ์เตชะ ประธานสภาฯ - แจ้งเรื่อง การอนุญาตขยายเวลาสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ออกไปอีก 15 วัน จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2563 ตามหนังสืออำเภอต่างอย ที่ สน 0023.12/585 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ต่อที่ประชุม

**ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว**

- ยังไม่เสนอ

**ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง ที่กรรมการสภาท้องถิ่นพิจารณาแล้ว**

3.1 การพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระ

สอง (ขั้นแปรญัตติ)

นายขอบใจ วงศ์เตชะ ประธานสภาฯ - เชิญคณะกรรมการแปรญัตติฯ รายงานผลการประชุมแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ต่อที่ประชุมสภาฯ

นางจิระภา อินธิบาล เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ - ผู้ได้รับมอบ ใ้รายงาน ผลการประชุมแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสภา อบต.บึงทวาย กรรมการผู้เข้าประชุม คือ 1. นางคำ การชาคำ ประธานกรรมการฯ 2. นายชื่นใจ คำสงค์ กรรมการฯ 3. นายดิรันดร อังชัย กรรมการฯ 4. นายจตุรงค์ แก่นฮอง กรรมการฯ 5. นายธนวัฒน์ ดากวงค์ กรรมการฯ 6. นางจิระภา อินธิบาล เลขานุการฯ 7. นางสาวมะลิวัลย์ ครูตแสง กรรมการฯ ผู้เข้าร่วมประชุม คือ 1. นายวงศ์สง่า ดาทุมทา นายก อบต. 2. นายวันชัย สิทธิชนะศรี ปลัด อบต.บึงทวาย 3. นายเศรษฐรงค์ นพรัตน์จิรกุล รองปลัด อบต. 4. นายสายัณห์ สมสวัสดิ์ ผอ.กองช่าง 5. นายอมร เมาะราชี ผอ. กองสวัสดิการฯ 6. นายสิริรัตน์ บัณฑิตถาวร หัวหน้าสำนักปลัดฯ 7. นางศิริวรรณ นพรัตน์จิรกุล จพง.ธุรการฯ 8. นายวิทวัส ทศคร นายช่างโยธาฯ เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. มีระเบียบวาระและการประชุม ดังนี้



ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ

ประธานกรรมการฯ - กล่าวเปิดประชุม และแจ้งเรื่องคณะกรรมการที่ได้รับคัดเลือกจากที่ประชุมสภาฯ แต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการแปรรูปที่ดิน จำนวน 7 ท่าน ตามคำสั่งที่ 1 / 2563 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ได้มีการประชุมเลือกประธานคณะกรรมการแปรรูปที่ดินและเลขานุการฯ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ประธานคณะกรรมการฯ คือ นางคำ การซาคำ เลขานุการฯ คือ นางจิระภา อินธิบาล

- แจ้งผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจง และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563  
มติที่ประชุม - รับรอง

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาแปรรูปที่ดินร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564

นางคำ การซาคำ ประธานกรรมการแปรรูปที่ดิน - ได้แจ้งสรุป (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามคำแถลงงบประมาณ งบประมาณการ(รับ) ปี 2564 จำนวน 32,830,000.- บาท ตามคำแถลง (รายจ่าย) งบประมาณการ ปี 2564 จำนวน 32,830,000.- บาท ตามแผนงานและงบรายจ่าย ตั้งงบประมาณรายจ่ายฯ ไว้ทั้งสิ้น จำนวน 32,830,000.- บาท (สามสิบล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามบันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ จำแนกรายจ่ายตามแผนงาน เป็น 11 แผนงาน ดังนี้

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป ตั้งจ่ายไว้ 10,907,520 บาท 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน ตั้งจ่ายไว้ 769,600 บาท 3. แผนงานการศึกษา ตั้งจ่ายไว้ 6,614,600 บาท 4. แผนงานสาธารณสุข ตั้งจ่ายไว้ 293,000 บาท 5. แผนงานสังคมสงเคราะห์ ตั้งจ่ายไว้ 1,021,980 บาท 6. แผนงานเคหะและชุมชน ตั้งจ่ายไว้ 2,138,500 บาท 7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตั้งจ่ายไว้ 40,000 บาท 8. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ ตั้งจ่ายไว้ 190,000 บาท 9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ตั้งจ่ายไว้ 678,700 บาท 10. แผนงานการเกษตร ตั้งจ่ายไว้ 973,500 บาท และ 11. แผนงานงบกลาง ตั้งจ่ายไว้ 9,202,600 บาท รายละเอียดตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ที่รับหลักการแล้ว

นางคำ การซาคำ ประธานกรรมการแปรรูปที่ดิน - แจ้งรายชื่อกรรมการแปรรูปที่ดินที่ยื่นคำแปรญัตติไว้ มี 5 ท่าน และได้เชิญเสนอคำแปรญัตติต่อที่ประชุมตามลำดับเรื่อง

ลำดับที่ 1 นางสาวมะลิวัลย์ คุรุแสง กรรมการผู้เสนอคำแปรญัตติฯ - เสนอแปรรูปที่ดินสอบถาม การติดตั้งกระจกโค้งจรรยาฯ ของหมู่ที่ 9 บ้านหนองสลาม รายละเอียดในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ ไม่มี แต่ในแบบ ปร. 4,5 และผังประกอบभी หมู่ 9 ที่ถูกต้องคืออย่างไร

นายวิหวัศ ทศกร นายช่างโยธา - ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงว่า การติดตั้งกระจกโค้งจรรยาฯ ในหมู่ที่ 9 ไม่มี เนื่องจากมีการพิมพ์ผิดและคลาดเคลื่อน แผนผังที่ปรากฏ ผู้สำรวจหลายคนที่ได้รับมอบหมายจาก ผอ.กองช่างคนเดิมออกไปสำรวจ จึงคลาดเคลื่อนเข้าใจผิดจุด

ลำดับที่ 2 นายธนวัฒน์ ดากาวงค์ กรรมการผู้เสนอคำแปรญัตติฯ - การติดตั้งกระจกโค้งจรรยาฯ ใน หมู่ที่ 6 มี 3 จุด ขอเปลี่ยนแปลงจุดติดตั้ง 2 จุด คงเดิมไว้ 1 จุด (ตามแผนผังที่กำหนดจุดติดตั้ง)

ลำดับที่ 3 นายจตุรงค์ แก่นฮอง กรรมการผู้เสนอคำแปรญัตติฯ - เรื่องที่ 1 การติดตั้งกระจกโค้งจรรยาฯ ใน หมู่ที่ 4 มี 4 จุด ขอเปลี่ยนแปลงจุดติดตั้ง 3 จุด คงเดิมไว้ 1 จุด (ตามแผนผังที่กำหนดจุดติดตั้ง)

- เรื่องที่ 2 ค่าถังต้มน้ำไฟฟ้า เสนอปรับลดราคาเงิน 9,000.- บาท เหลือ 5,000.- บาท เอาเงินที่ปรับลดไปเพิ่มงบปรับปรุงแซมแซมฯ เนื่องจากเห็นว่า หม้อต้มน้ำแบบธรรมดา 5,000.- บาท ก็ซื้อได้

นางสิริรัตน์ บัณฑิตถาวร หัวหน้าสำนักปลัดฯ - ชี้แจง เกี่ยวกับลักษณะและคุณสมบัติของหม้อต้มน้ำไฟฟ้าที่ซื้อ และเนื่องจากหม้อต้มน้ำไฟฟ้าของเดิมได้ใช้งานมาหลายปี เกิดตระก้นเกาะติดเป็นคราบ เสี่ยงต่อเกิดอันตราย จึงจำเป็นต้องซื้อใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน เวลาที่มีการรับรอง การประชุม การอบรมต่างๆ เป็นระบบดิจิทัล ปรับลดอุณหภูมิ ตัดไฟอัตโนมัติ ราคาจึงสูงกว่าหม้อต้มน้ำไฟฟ้าแบบอื่น

นางคำ การชาคำ ประธานกรรมการแปรรูปตัดติ - ได้สอบถามกรรมการแปรรูปตัดติ และได้ฟังคำชี้แจงแล้ว จึงขอความเห็นคณะกรรมการฯ ในการปรับลดเงินหรือคงไว้ตามเดิม  
มติคณะกรรมการฯ - เห็นชอบให้คงไว้ตามเดิม

ลำดับที่ 4 นายดิรันดร อังชัย กรรมการผู้เสนอคำแปรญัตติ - เรื่องที่ 1 โครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก งบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณปี 2564 จำนวน 30,000.- บาท เห็นว่า น่าจะไม่เพียงพอใช้เมื่อเกิดโรคขึ้น อยากให้เพิ่มงบประมาณฯอีก จากข้อมูลปีงบประมาณ 2563 งบประมาณโครงการไม่พอใช้ โรคไข้เลือดออกได้แพร่ระบาดฯ การควบคุมโรคไม่ทัน

- เรื่องที่ 2 วัสดุงานบ้านงานครัวฯ มีการตั้งงบไว้ทุกปี อุปกรณ์งานบ้านงานครัวบางอย่างที่ซื้อไว้ เช่น ถ้วย ช้อน ฯ เวลาที่มีการรับรอง ไม่มีใช้ อยากให้ปรับลดเงินไปเพิ่มงบงานสาธารณสุข ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกฯ

นายวงศ์สง่า ดาทุมทา นายก อบต. - ชี้แจง เรื่องงบประมาณควบคุมโรคไข้เลือดออกฯ งบปีงบประมาณตามข้อบัญญัติฯ ไม่เพียงพอ ก็สามารถใช้งบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพฯได้ เป็นงบประมาณด้านสาธารณสุขโดยตรง ส่วนเรื่องเครื่องครัวฯบางส่วนของที่สอบถาม เจ้าหน้าที่เก็บไว้ในตู้ไม่ได้นำออกมาใช้ งบประมาณงานบ้านงานครัวอีกส่วนหนึ่ง เป็นงบใช้สำหรับศูนย์เด็กเล็ก 2 แห่ง

ลำดับที่ 5 นายชินใจ คำสงค์ กรรมการผู้เสนอคำแปรญัตติ - เรื่อง การติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ตามที่ตั้งงบประมาณไว้ 200,000.- บาท เห็นว่า ใช้งบประมาณมากเกินไป อยากเสนอให้จัดซื้อตามที่มีการเสนอจำหน่ายทางเน็ต ทางเวปไซด์ฯ ใช้ระบบไฟโซลาเซลล์ มีกล้อง มีสัญญาณไวพายสามารถดูในโทรศัพท์ มือถือได้ มีเม็มโมรี่เก็บข้อมูลใช้สามารถตรวจดูข้อมูลได้เหมือนกัน ราคาถูกกว่า หากตั้งงบประมาณจัดซื้อ 100,000.- บาท ติดตั้งได้ทุกหมู่บ้าน

- เรื่องที่ 2 โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติฯ ที่ตั้งงบประมาณไว้ 80,000.- บาท ไม่มีรายละเอียดการใช้งานฯ อยากได้รายละเอียดการใช้งานฯมีรายการอะไรบ้าง เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการของหมู่บ้านโครงการฯด้านสาธารณสุขฯ ยังต้องมีรายละเอียดการใช้งานฯ เสนอโครงการแก่แล้วแก้อีก

- เรื่องที่ 3 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ ที่ตั้งงบประมาณไว้ 150,000.- บาท เห็นว่า เมื่อเทียบกับปีที่เคยมีโครงการฯ ใช้งบประมาณมากกว่านี้ จะเพียงพอหรือไม่ รายละเอียดการใช้งานฯก็ไม่มี ซึ่งต้องมีการตั้งโครงการไปศึกษาดูงานไว้ ไปที่ไหนบ้างฯ จากงบประมาณฯที่ตั้งไว้ว่าจะไม่เพียงพอ อยากให้เพิ่มงบฯกรณีหากปรับลดเงินค่าติดตั้งกล้องฯ (CCTV) ลง

นายวงศ์สง่า ดาทุมทา นายก อบต. - ชี้แจง เกี่ยวกับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฯ เป็นระบบกล้องฯ ตามมาตรฐานราคากลางราชการฯ ราคาจึงสูงที่ส่วนราชการใช้ จำเป็นต้องติดตั้งตามมาตรการศูนย์อำนวยความสะดวกทางถนน (ศปถ.) จังหวัดและอำเภอที่กำหนดเนื่องจากเขตที่ตำบลบึงหวายสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนบ่อย มีข้อเสนอให้ท้องถิ่นติดตั้งกล้องวงจรปิดฯ เพื่อใช้ตรวจสอบติดตามและป้องกันฯได้

- เรื่อง งบประมาณโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ ที่เสนอว่า งบประมาณที่ใช้จะไม่ใช่เพียงพอ ก็ตั้งไว้เท่านี้ก่อน เมื่องบประมาณผ่านได้รับการอนุมัติแล้ว ถึงเวลาจัดโครงการฯ หากมีรายการใดพอจัดไป



เพิ่มได้จะพิจารณา ส่วนกำหนดการฝึกอบรมและการไปศึกษาดูงานฯ จะต้องประสานสถานที่ที่เห็นควรไป จัดตาราง แล้วจะเสนอให้ทราบอีกต่อไป

- เรื่องโครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติฯ เป็นการฝึกอบรมทบทวนตามนโยบายฯ และแนวทางของรัฐบาลต้องมีการฝึกอบรมทบทวนฯ ทุกปี รูปแบบและวิธีการฝึกอบรมฯ รายละเอียดการใช้งบประมาณฯ กำหนดเป็นรูปแบบมาตรฐานเดียวกันตามที่จังหวัดกำหนด จึงจำเป็นต้องดำเนินการ นายเศรษฐรงค์ นพรัตน์จิรกุล รองปลัด อบต. - ชี้แจง เกี่ยวกับรายละเอียดการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฯ เป็นระบบเครือข่ายฯ มีเซฟเวอร์จัดเก็บข้อมูลฯ มีจอภาพดูรับสัญญาณจากกล้อง มีกล้องติดตั้ง 2 จุด คือจุดหน้าที่ทำการ อบต.บึงทวาย และหน้าวัดแสงสุริโยทัย บ้านดงหลวง ได้ชี้แจงรายละเอียดการติดตั้งฯ และคุณลักษณะของระบบกล้องตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกระทรวง ไอซีที กำหนดฯ และอุปกรณ์ที่ใช้ตามเอกสารประกอบร่างงบประมาณรายจ่ายฯ

นายวันชัย สิทธิชนะศรี ปลัด อบต. - ให้ความเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ ระบบกล้องฯ ที่กรรมการแปรญัตติที่เสนอไว้ และระบบกล้องฯ ที่ตั้งงบประมาณจัดซื้อและติดตั้งตามข้อบัญญัติฯ การใช้งานได้เหมือนกันและประหยัดงบประมาณลงได้ อีก สามารถติดตั้งได้มากกว่าตามที่ท่านกรรมการแปรญัตติได้เสนอจริง แต่เรื่องคุณภาพและมาตรฐานของการใช้งาน อาจจะรับประกันตามระบบที่กระทรวง ไอซีที กำหนดไม่ได้ ซึ่งเป็นการจัดซื้อและติดตั้งตามมาตรฐานของทางราชการ กำหนด ทุกหน่วยงานราชการที่ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฯ ที่เป็นระบบเครือข่ายฯ ก็ใช้มาตรฐานทางราชการเหมือนกัน

นางคำ การชาคำ ประธานกรรมการแปรญัตติ - เสนอที่ประชุมว่า จากการที่กรรมการแปรญัตติที่ยื่นคำแปรญัตติ ได้พิจารณาจากคำแปรแล้ว จะเป็นการสอบถามและเสนอความเห็น เมื่อได้รับฟังคำชี้แจงประกอบเหตุผลแล้ว ก็ให้คงไว้ ตามรายการเดิม ที่มีการแปรเปลี่ยนแปลงคือ เรื่อง จุดการติดตั้งกระจกโค้งจรรยาฯ ของหมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 6 มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ฯ หมู่ที่ 6 มี 3 จุด ขอเปลี่ยนแปลงจุดติดตั้ง 2 จุด คงเดิมไว้ 1 จุด (ตามแผนผังที่กำหนดจุดติดตั้ง) หมู่ที่ 4 มี 4 จุด ขอเปลี่ยนแปลงจุดติดตั้ง 3 จุด คงเดิมไว้ 1 จุด (ตามแผนผังที่กำหนดจุดติดตั้ง) จึงขอ

มติความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ที่มีการแปรญัตติแก้ไขฯ

มติคณะกรรมการแปรญัตติฯ - เห็นชอบตามร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ตามที่มีการแปรญัตติแก้ไข จุดการติดตั้งกระจกโค้งจรรยาฯ ของหมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 6

นางคำ การชาคำ ประธานกรรมการแปรญัตติ - กล่าวสรุปว่า ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 คณะกรรมการแปรญัตติ มีมติความเห็นชอบตามร่างที่มีการแปรญัตติแก้ไขฯ ไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดยื่นขอสงวนคำแปรญัตติไว้ จึงให้เลขานุการฯ จัดทำสรุปและรายงานเป็นเอกสารต่อประธานสภาฯ เพื่อเสนอเข้าที่ประชุมสภาฯ พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณฯ วาระสอง ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นางคำ การชาคำ ประธานกรรมการแปรญัตติ - เชิญผู้เข้าประชุม เสนอเรื่องอื่นๆ แต่ไม่มีเสนอ จึงกล่าวขอบคุณ คณะกรรมการฯ และผู้ที่เข้าร่วมประชุม กล่าวปิดประชุม ปิดประชุม เวลา 11.50 น. (ลงชื่อ) (นางจิระภา อินธิบาล) เลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติฯ (ลงชื่อ) (นางคำ การชาคำ) ประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ วันที่ 21 สิงหาคม 2563 (รายงานคณะกรรมการแปรญัตติจบในเวลา 10.35 น.)

หลังจากที่ กรรมการแปรญัตติได้รายงานผลการแปรญัตติต่อที่ประชุมแล้ว นายขอบใจ วงศ์เดชะ ประธานสภาฯ ได้สอบถามกรรมการแปรญัตติว่า จะมีการอภิปรายต่อที่ประชุมสภาอีกหรือไม่ เชิญเฉพาะกรรมการแปรญัตติฯ

นายดิรันดร อังชัย กรรมการแปรญัตติฯ -อภิปรายเพิ่มเติม กล่าวถึงร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2564 ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 เห็นว่า ประธานสภาฯไม่ได้ตรวจสอบร่างงบประมาณฯ อย่างละเอียดฯ ควรที่จะตรวจสอบให้ละเอียด นายวิทยา หาดทวยกาญจน์ ส.อบต. หมู่ที่ 7 -ขอประท้วงประธานฯ กรณีที่กรรมการแปรญัตติผู้ที่อภิปรายได้กล่าว ย้อนหลังไปถึงเรื่องที่มีนจบแล้ว จงเห็นว่าไม่ถูกต้อง

นายขอบใจ วงศ์เตชะ ประธานสภาฯ - กล่าวยอมรับการประท้วง ได้อธิบายถึงการประท้วงและการอภิปรายเพิ่มเติมของกรรมการแปรญัตติฯตามข้อบังคับการประชุมฯ เชิญกรรมการแปรญัตติฯอภิปรายเพิ่มต่อ โดยไม่ต้อง ย้อนหลังให้อภิปรายเฉพาะที่มีการเสนอแปรญัตติฯไว้

นายดิรันดร อังชัย กรรมการแปรญัตติฯ - อภิปรายเพิ่มเติม เกี่ยวกับเรื่อง งบควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก และ งบวัสดุงานบ้านงานครัว ที่ได้เสนอแปรญัตติฯ

นายชื่นใจ คำสงค์ กรรมการแปรญัตติฯ - อภิปรายเพิ่มเติม เกี่ยวกับเรื่องระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฯ โครงการ ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติฯ อยากให้มีรายละเอียดโครงการ มีการตั้งโครงการไว้ เพื่อทราบด้วย

นายจตุรงค์ แก่นฮอง กรรมการแปรญัตติฯ - อภิปรายเพิ่มเติม เหตุที่ต้องขอเปลี่ยนแปลงจุดติดตั้งกระจกโค้ง เกิด จากการไม่ประสานกับหมู่บ้าน

นายวิทยา หาดทวยกาญจน์ ส.อบต. หมู่ที่ 7 - ขอสอบถาม กรณีที่แปรญัตติเปลี่ยนแปลงจุดติดตั้งโครงการกระจก โค้งจรรยา หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 6 ต้องให้ผู้บริหารรับรองหรือไม่

นายขอบใจ วงศ์เตชะ ประธานสภาฯ - ได้อธิบายเรื่อง การที่กำหนดให้กรรมการแปรญัตติฯ อภิปรายเพิ่มเติม และ ให้สมาชิกสภาฯ หรือผู้บริหารฯ อภิปรายเพิ่มเติมฯ เป็นตามข้อบังคับการประชุมกำหนดฯ และเชิญนายก อบต. อภิปรายเพิ่มเติม

นายวงศ์สง่า ดาทุมทา นายก อบต. - อภิปรายเพิ่มเติม และให้การรับรองการเปลี่ยนแปลงจุดติดตั้งกระจกโค้ง จรรยา ของหมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 6

นายขอบใจ วงศ์เตชะ ประธานสภาฯ - เมื่อได้มีการอภิปรายเพิ่มเติมครบแล้ว จึงขอมติความเห็นชอบร่าง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 วาระสอง

มติที่ประชุม - เห็นชอบตามร่างที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขฯ เสนอ 19 เสียง ไม่รวมประธาน ไม่เห็นชอบ - ไม่มี งดออกเสียง -ไม่มี (ในเวลา 11.00 น.)

นายขอบใจ วงศ์เตชะ ประธานสภาฯ - นำปรึกษาหารือที่ประชุมถึงการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย 2564 วาระสามต่อไป จะให้มีการลงมติต่อไปหรือไม่ (ขอความเห็นที่ประชุม)

นายวิทยา หาดทวยกาญจน์ ส.อบต. หมู่ที่ 7 - เสนอว่า ให้ดำเนินการพิจารณาต่อวาระสามต่อไป และขอผู้ รับรองในที่ประชุม มี นายสนุก บาลโคตรคุณ ส.อบต. หมู่ที่ 8 และนายธวัชณ์ ดากาวงค์ ส.อบต. หมู่ที่ 6 รับรอง การเสนอ

ความเห็นที่ประชุม - ไม่มีการเสนอเป็นอย่างอื่น ให้ดำเนินการวาระสาม ต่อไป

3.2 การลงมติ ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระสาม ชั้นลงมติ (วาระเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ ไม่มีการแปรญัตติ ไม่มีการอภิปราย ตามระเบียบ ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฯ ข้อ 52 )  
นายขอบใจ วงศ์เตชะ ประธานสภาฯ - ขอมติที่ประชุม ในการให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 วาระสาม (ให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ)



มติที่ประชุม - เห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ด้วยคะแนน 19 เสียง  
ไม่รวมประธาน ไม่เห็นชอบ - ไม่มี งดออกเสียง - ไม่มี (ใน เวลา 11.05 น.)

หลังจากที่ประชุมสภาฯ ลงมติวาระสามเห็นชอบให้ตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 แล้ว นายชื่นใจ คำสงค์ รองประธานสภาฯ เสนอที่ประชุมให้มีการตั้งกรรมการติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีขึ้น โดยมี นายธนวัฒน์ ดากาวงค์ ส.อบต. หมู่ที่ 6 และนายดิรันทร อังชัย ส.อบต. หมู่ที่ 5 เป็นผู้รับรอง

นายชัยมงคล ภาโพธิ์ ส.อบต. หมู่ที่ 5 - เสนอความเห็นเห็นว่า สมาชิกสภา อบต.ทุกท่าน มีหน้าที่ในการตรวจสอบการดำเนินงานของฝ่ายบริหารอยู่แล้ว จึงเห็นว่าไม่จำเป็นต้องตั้งกรรมการนี้อีก

นายวิทยา หาดทวยกาญจน์ ส.อบต. หมู่ที่ 7 - สอบถามว่า กรณีที่ได้ตั้งกรรมการติดตามตรวจสอบงบประมาณแล้ว ต้องมีการลงชื่อในแบบการตรวจงานด้วยหรือไม่

นายวงศ์สง่า ดาทุมทา นายก อบต. - ชี้แจงเกี่ยวกับกรรมการผู้แทนชุมชน ที่เคยแต่งตั้งร่วมกับเจ้าหน้าที่ อบต. ในการตรวจงานฯ เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯเดิม และบางครั้งก็มีปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจงานด้วย ต่อมาได้มีการออกระเบียบพัสดุใหม่ฯ ยกเลิกระเบียบพัสดุฯเดิม ซึ่งไม่ได้กำหนดให้มีกรรมการผู้แทนชุมชนไว้

นายวันชัย ลิทธิ์นะศรี ปลัด อบต./เจ้าหน้าที่งบประมาณ - ชี้แจงเกี่ยวกับการตั้งกรรมการติดตามตรวจสอบงบประมาณว่า สามารถตั้งได้ ตั้งเป็นคณะกรรมการกิจการสภาฯ ตามข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นกำหนด แต่คณะกรรมการติดตามงบประมาณฯ ดังกล่าวไม่สามารถลงชื่อตรวจงานได้ ชี้แจงเกี่ยวกับกรรมการผู้แทนชุมชนที่เคยแต่งตั้งนั้น ปัจจุบันได้มี พรบ.พัสดุการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐฯ พ.ศ. 2560 ยกเลิกระเบียบพัสดุฯเดิมแล้ว ไม่ได้กำหนดเรื่องกรรมการผู้แทนชุมชนไว้

นายดิรันทร อังชัย ส.อบต. หมู่ที่ 5 - เสนอที่ประชุมว่า กรณีที่มีผู้เสนอให้แต่งตั้งกรรมการติดตามงบประมาณฯ และมีผู้ที่ให้ความเห็นว่าไม่จำเป็นต้องแต่งตั้งก็ได้ จึงเสนอที่ประชุมว่า กรณีเรื่องการดำเนินงานของ อบต. หากมีปัญหาให้แจ้งมาที่ตนเอง จะได้ส่งให้จังหวัดตรวจสอบ

นายขอบใจ วงศ์เตชะ ประธานสภาฯ - สอบถามที่ประชุมและขอมติเกี่ยวกับการตั้งกรรมการติดตามงบประมาณฯ

มติที่ประชุม - เห็นชอบให้ตั้ง 4 เสียง - ไม่เห็นชอบ 12 เสียง - งดออกเสียง 3 เสียง ไม่รวม  
ประธานสภาฯ สรุปความเห็นที่ประชุม ไม่มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามงบประมาณฯ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องกระทู้ (ถ้ามี)  
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายขอบใจ วงศ์เตชะ ประธานสภาฯ - เชิญที่ประชุม เสนอเรื่องอื่นๆ

นางสาวมะลิวัลย์ ครุฑแสง ส.อบต. หมู่ที่ 9 - เสนอเรื่องเกี่ยวกับการออกสำรวจการติดตั้งกระจกโค้งจราจรฯ ช่วงผู้  
ออกสำรวจ ไม่มีการประสาน ส.อบต. หรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ผ่าจุดแยกหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 ก็เป็นจุดเสี่ยง  
จำเป็นต้องติดตั้งกระจกโค้งจราจรด้วย

นายดิรันดร อังชัย ส.อบต. หมู่ที่ 5 - เสนอเรื่องเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่ายฯ ไปทำอย่างอื่น กรณีที่ตั้งไว้แล้ว  
ไม่ได้ใช้ อยากให้เชิญสมาชิกสภาฯ มารับทราบและให้ความเห็นชอบด้วย

นายวงศ์สง่า ดาทุมทา นายก อบต. - ชี้แจงเกี่ยวกับการสำรวจการติดตั้งกระจกโค้งจราจรฯ ตามหมู่บ้าน และหมู่  
ที่ 9 จะกำชับกองช่างในการออกสำรวจคราวต่อไป สำหรับจุดแยกหน้าบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 9 จะรับไว้พิจารณา

- ชี้แจงเรื่องการโอนงบประมาณฯ บางเรื่องเป็นอำนาจของผู้บริหารดำเนินการฯ และได้  
ชี้แจงเรื่องอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาตามมาตรา 46 และอำนาจหน้าที่ของ นายกฯ ตามมาตรา 59 สรุป 4 ข้อ

นายธนวัฒน์ ดากาวงค์ ส.อบต. หมู่ที่ 6 - แจ้งไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านชำรุด ซึ่งได้รับแจ้งว่าอุปกรณ์ไฟฟ้ายังไม่  
มีชาวบ้านสอบถามมาไฟส่องสว่างชำรุดนานแล้ว อุปกรณ์ไฟฟ้ามีหรือยัง ขอสนับสนุนการซ่อมแซมด้วยฯ

นายชื่นใจ คำสงค์ รองประธานสภาฯ หมู่ที่ 10 - กล่าวถึงเรื่อง น้ำมันพ่นหมอกควันโครงการรณรงค์ควบคุมและ  
ป้องกันไข้เลือดออกปี 2563 เรื่องการลงลูกรังซ่อมแซมถนนหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 การขุดดินฯ ภายในหมู่บ้านของ หมู่ที่  
10 เสนออยากให้อุดบ่อดิน เนื่องจากฝนตกดินร่วนซุย ทำให้ถนนเสียหาย ถนนสายหนองบัว - เหล่าสามัคคี

นายวงศ์สง่า ดาทุมทา นายก อบต. - ได้ชี้แจงเรื่องดังกล่าวและอธิบายความเป็นไปของโครงการควบคุมและป้องกัน  
ไข้เลือดออกที่ผ่านมา ในเรื่อง การซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 10 เรื่องบ่อดินและการขุดดินในหมู่ที่ 10 ซึ่งได้ส่งกองช่าง  
ไปกำกับ ระบุไว้แล้ว

นายชัยมงคล เกาโพธิ์ ส.อบต. หมู่ที่ 5 - เสนอเรื่องการขอซ่อมแซมถนนเพิ่ม จากการที่รถชนดินร่วนไปทาง หมู่ที่ 5  
ทำให้ถนนเสียหาย แจ้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 5 ชำรุด กล่าวถึงงบประมาณและศึกษาดูงานฯ อยากให้เพิ่มงบ แจ้งเรื่อง  
การขุดดินในพื้นที่ มีการถมดินสูงไป ทำให้น้ำท่วมที่ต่ำ

นายวิทยา หาดทวยกาญจน์ ส.อบต. หมู่ที่ 7 - แจ้งเรื่องที่มีโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะใหม่ ใน  
บ้านดงหลวง เส้นทางไปบ้านเหล่าสามัคคี เสาไฟฟ้าสาธารณะที่ อบต.ดำเนินการติดตั้งไว้จะให้ดำเนินการอย่างไร

นายวงศ์สง่า ดาทุมทา นายก อบต. - เสนอให้หมู่บ้านดำเนินการตามที่หมู่บ้านเห็นสมควรและเหมาะสม กับการใช้  
ประโยชน์

นายเศรษฐรงค์ นพรัตน์จิรกุล รองปลัด อบต.ฯ - ชี้แจงเรื่องการขุดดินถมดิน เกี่ยวกับการอนุญาตก่อสร้างฯ การ  
ขอกำหนดให้เป็นไปตาม พรบ.ควบคุมอาคารฯ และที่เกี่ยวข้องกับการขุดดินถมดินฯ กรณีมีปัญหาไม่ปฏิบัติตาม  
ข้อกำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นพิจารณาสั่งหยุดได้

นายชื่นใจ คำสงค์ รองประธานสภาฯ หมู่ที่ 10 - เสนอฝากทางผู้เกี่ยวข้อง ในเรื่องก่อนเข้างานทุกครั้งและการ  
ตรวจรับงานโครงการให้ประธานสมาชิกสภาฯในพื้นที่ร่วมตรวจสอบด้วย

นายสนุก บาลโคตรคุณ ส.อบต. หมู่ที่ 8 - สอบถามเรื่องการก่อสร้าง รือถอนกรณีบ้านเดิมปรับปรุงใหม่ ต้องขอ  
อนุญาตหรือไม่

นายสายัณห์ สมสวัสดิ์ ผอ.กองช่าง - ได้ชี้แจงเรื่องกรณีการขุดดินและถมดิน ได้มีการทำข้อตกลงในการขุดดินไว้  
และแจ้งกำหนดปริมาณพื้นที่ที่ต้องการอนุญาต ถ้าความลึกต้องไม่เกิน 3 เมตร ความกว้าง - ยาวบริเวณพื้นที่ต้องไม่  
เกิน 10,000 ตารางเมตร ไม่ต้องขออนุญาต แจ้งหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรื้อถอนบ้านและการขอสร้างบ้านใหม่

นายวันชัย สิทธิณะศรี ปลัด อบต./เจ้าหน้าที่งบประมาณ - ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่อง การอนุญาตรื้อถอนบ้านเก่า สร้าง  
บ้านใหม่ หรือปรับปรุงเป็นบ้านหลังใหม่ ตามกฎหมายควบคุมอาคารฯ ต้องขออนุญาตรื้อถอน หากต้องการขอก่อ  
บ้านเลขที่ใหม่ ต้องขอรับรองการอนุญาตก่อสร้างบ้านด้วย

- ขอเสนอที่ประชุมไว้ว่า กรณีร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ที่ได้รับความ  
เห็นชอบจากสภาแล้ว หากรายการใดมีข้อผิดพลาด คลาดเคลื่อนหรือตกหล่นไป ที่ไม่เกี่ยวกับยอดเงินและวัตถุประสงค์  
การจ่าย ขออนุญาตที่ประชุมแก้ไขให้ถูกต้องตามรูปแบบงบประมาณฯ โดยถือว่าที่ประชุมนี้ได้รับทราบและเห็นชอบ  
ที่ประชุม - รับทราบ



นายวงศ์สง่า ดาทุมทา นายก อบต. - กล่าวขอบคุณสมาชิกสภาในการให้ความชี้แนะ แนะนำ ให้การสนับสนุนและให้ความเห็นชอบร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564

นายขอบใจ วงศ์เตชะ ประธานสภาฯ - สอบถามที่ประชุมจะมีท่านใด เสนอเรื่องอีก แต่ไม่มี แจ้งวันสมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ที่ขอขยายเวลา ออกไปจนถึง วันที่ 30 สิงหาคม 2563 กล่าวขอบคุณและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุม เวลา 12.25 น.

(ลงชื่อ) วันชัย สิทธิณะศรี ผู้จดยางานา  
(นายวันชัย สิทธิณะศรี)  
เลขานุการสภา อบต.บึงทวาย

(ลงชื่อ) ขอบใจ วงศ์เตชะ ผู้ตรวจสอบฯ  
(นายขอบใจ วงศ์เตชะ)  
ประธานสภา อบต.บึงทวาย  
วันที่ 24 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563